



ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีวินัยในการทำงาน บริหารอย่างมีคุณภาพ

ข่าว สร.กสย. 12/2555

สร.กสย. กระตุ้นให้ สกย.เดินเครื่องโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด และอีกหลายเรื่องผ่าน รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สร.กสย.) ยื่นหนังสือถึงนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง (ก.ส.ย.) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดย สร.กสย.ขอให้ช่วยสนับสนุนผลักดัน 3 เรื่อง ตามหนังสือที่ สร.กสย. 070/2555 ลว. 22 พฤษภาคม 2555 ดังนี้

1. ขอความช่วยเหลือจัดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด และเปิดรับสมัครพนักงานใหม่เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของสำนักงานฯ ซึ่งจะทำให้องค์กรได้บุคลากรรุ่นใหม่มีความพร้อมเข้ามาปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างเต็มที่
2. ขอความช่วยเหลือสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการลา เกี่ยวกับวันลาพักผ่อนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิประโยชน์
3. ขอความช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน โดยการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรที่มีความสามารถมีความพร้อม และผ่านการอบรมผู้บริหารระดับต้น แต่มีบางส่วนไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับต้น

และนอกจากนี้ สร.กสย. ยังสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ท่านในการผลักดันโครงการหลายโครงการ เช่น โครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง คุรุยางและโครงการอื่นที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้ประสบเป็นผลสำเร็จเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนของเกษตรกรเจ้าของสวนยาง

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สร.กสย.

2 มิถุนายน 2555



สวทช. กสย.

สภภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ที่ สร.กสย. ๐๗๐ /๒๕๕๕

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอให้ช่วยสนับสนุนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดและการสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน

เรียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายฉันทวิมล ไสยเกื้อ)

ตามที่ท่าน ในฐานะประธานคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง (ก.ส.ย.) ได้พยายามผลักดันให้รายกายงมีเสถียรภาพ และสนับสนุนให้ครูยางได้รับการพัฒนาในการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดความรู้ แก่เกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้วงการยางของประเทศมีเสถียรภาพและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สภภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สร.กสย.) ในฐานะองค์กรสมาชิกพนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ขอสนับสนุนและให้กำลังใจท่านในการผลักดัน โครงการฯดังกล่าว และพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ ปฏิบัติงานตามนโยบายของท่าน ทุกประการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แก่เกษตรกรชาวสวนยางทุกคน

แต่เนื่องจากปัจจุบันพนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ซึ่งส่วนใหญ่มีเกณฑ์เฉลี่ยอายุค่อนข้างสูงเป็นจำนวนมาก การที่จะทุ่มเทปฏิบัติงานตามนโยบาย บางครั้งไม่สามารถทำได้เต็มที่เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สร.กสย. จึงขอเสนอมาอย่างท่าน เพื่อช่วยสนับสนุนผลักดัน เรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. ขอความช่วยเหลือจัดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด และเปิดรับพนักงานใหม่ทดแทนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของสำนักงานฯ ซึ่งจะทำให้องค์กรได้บุคลากรรุ่นใหม่มีความพร้อมเข้ามาปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างเต็มที่
๒. ขอความช่วยเหลือสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการลา เกี่ยวกับวันลาพักผ่อน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิประโยชน์
๓. ขอความช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน โดยการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรที่มีความสามารถมีความพร้อม และผ่านการอบรมผู้บริหารระดับต้น แต่มีบางส่วนไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิตติน วิเศษสมบัติ)

ประธานสภภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง